

วันที่ 25 มกราคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. [สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560](#)
 2. [สารสนเทศการปรับแผนการดำเนินธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกัน](#)
 3. [สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง สัญญาบริหารจัดการสินเชื่อ](#)
 4. [รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ](#)
 5. [ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน](#)
 6. [แบบฟอร์มลงทะเบียน](#)
 7. [คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม](#)
 8. [ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น](#)
 9. [หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.](#)
 10. [แผนที่สถานที่จัดประชุม](#)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BFIT”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1103-1104 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพพระปกเกล้า เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 52

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 52 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 บริษัทได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้จัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 52 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการปรับแผนการดำเนินธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ คณะกรรมการของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAWAD”) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้กำหนดแผนการแบ่งแยกธุรกิจเบื้องต้นไว้ในกรณีที่ SAWAD มีสัดส่วนการถือหุ้นใน BFIT ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อตั้งแต่ร้อยละ 36.35 – ร้อยละ 60 BFIT และ SAWAD จะดำเนินธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันในประเภทที่ไม่ทับซ้อนกัน อย่างไรก็ตาม แผนการแบ่งแยกธุรกิจดังกล่าวยังเป็นเพียงแผนเบื้องต้นซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดและยังขึ้นอยู่กับการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย

ภายหลังจากเข้าหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทได้รับทราบว่าการให้บริการสินเชื่อบางประเภทตามที่ได้ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นั้นไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินธุรกิจจากที่เคยเปิดเผยไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ของ BFIT 2 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อรถแลกเงิน และสินเชื่อบ้านแลกเงิน ดังนี้

ประเภทสินเชื่อของ BFIT	แผนเดิม	แผนใหม่
สินเชื่อมอเตอร์ไซค์แลกเงิน	ไม่มี	ไม่มี
สินเชื่อรถแลกเงิน – รถยนต์ 4 ล้อ	ทั้งสัญญาเงินกู้และสัญญาเช่าซื้อ	สัญญาเงินกู้ยืม
สินเชื่อรถแลกเงิน – รถบรรทุก	ไม่มี	สัญญาเงินกู้ยืม
สินเชื่อรถแลกเงิน – รถเพื่อการเกษตร	ไม่มี	สัญญาเงินกู้ยืม
สินเชื่อบ้านแลกเงิน	สัญญาเงินกู้ทั้งหมด	สัญญาเงินกู้ยืมประเภทจดจำนองสำหรับมูลค่า ≤ 10 ลบ.

สินเชื่อรถแลกเงิน

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย BFIT ไม่สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อรถแลกเงินประเภทสัญญาเช่าซื้อได้ ดังนั้น จากเดิมที่ BFIT จะให้บริการสินเชื่อเฉพาะหลักประกันประเภทรถยนต์ 4 ล้อ ทั้งประเภทสัญญาเงินกู้ยืมและสัญญาเช่าซื้อ หลังจากปรับแผนใหม่ BFIT จะให้บริการเฉพาะประเภทสัญญาเงินกู้ยืม แต่จะครอบคลุมรถหลายประเภทมากขึ้น ตั้งแต่รถยนต์ 4 ล้อ รถบรรทุก และรถเพื่อการเกษตร

สินเชื่อบ้านแลกเงิน

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย BFIT ไม่สามารถให้บริการสินเชื่อประเภทธุรกรรมขายฝากได้ ดังนั้น จากเดิมที่ BFIT จะให้บริการสินเชื่อบ้านแลกเงินทั้งหมด หลังจากปรับแผนใหม่ BFIT จะให้บริการสินเชื่อบ้านแลกเงินเฉพาะประเภทสัญญาจดจำนองที่มีมูลค่าการกู้ยืมไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทที่ต้องการให้ BFIT เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อแก่บุคคลรายย่อยเท่านั้น

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดวางแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการกำหนดบทบาทของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลความเสี่ยงในด้านดังกล่าว รวมถึงการออกนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อลดความผิดพลาดของการแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการวัดผล ติดตาม และรายงานผลต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงดังกล่าวในชั้นตอนสุดท้าย อีกทั้งบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อลดข้อผิดพลาดของการแบ่งแยกธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทเชื่อว่ามาตรการทั้งหมดดังกล่าวมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะสามารถป้องกันและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อระหว่าง SAWAD และ BFIT

การปรับแผนการดำเนินธุรกิจข้างต้น ถือเป็น การดำเนินการที่แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญจากข้อความที่ได้ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการก่อนครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแผนการดำเนินธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับแผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็น การดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย การปรับแผนการดำเนินธุรกิจสินเชื่อยังทำให้บริษัทและผู้ถือหุ้น ได้รับประโยชน์ที่ไม่ด้อยลงไปกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ แผนการแบ่งแยกธุรกิจใหม่ยังทำให้ โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเกิดความชัดเจน อีกทั้งกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดวางแนวทางและ มาตรการต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของ บริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอการปรับแผนการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ใหม่ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการสินเชื่อกับบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจสินเชื่อจากเดิมที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแก่กลุ่มพนักงานบริษัทเป็น หลัก ผู้การให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกันแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Small SME) และบุคคลรายย่อย บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำการตลาดและ ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับ ระบบการให้บริการสินเชื่อเพื่อรายย่อยได้ ขณะเดียวกัน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“SAWAD”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มีความประสงค์ที่จะให้บริการแก่บริษัทในการบริหารจัดการสินเชื่อแบบมี หลักประกันในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจของ BFIT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อสร้างความ แข็งแกร่งของบริการทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินศรีสวัสดิ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำ สัญญาบริหารจัดการสินเชื่อกับศรีสวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SAWAD เพื่อให้บริษัทสามารถขยาย ธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันไปยังกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและบุคคลรายย่อยได้ตามเป้าหมาย

บริการของศรีสวัสดิ์ 2014 จะครอบคลุมกระบวนการให้บริการสินเชื่อที่สำคัญ ดังนี้

- 1) งานบริการด้านสินเชื่อ
- 2) งานบริการรับชำระหนี้
- 3) งานบริการจัดการหนี้

ทั้งนี้ ศรีสวัสดิ์ 2014 ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการเกี่ยวข้อง”) เนื่องจากผู้ให้บริการตามสัญญา ซึ่งได้แก่ ศรีสวัสดิ์ 2014 เป็นบริษัทย่อยของ SAWAD ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 36.35 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด

สัญญาบริหารจัดการสินเชื่อที่บริษัทจะเข้าทำกับศรีสวัสดิ์ 2014 ครอบคลุมระยะเวลาให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รวมทั้งสิ้น 2 ปี คิดเป็นมูลค่าของสัญญาบริการรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3,000 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 144.96 ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการเกี่ยวข้อง บริษัทจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งบริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการสินเชื่อกับบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างคล่องตัว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้เจรจา ทำความตกลง กำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ภายใต้กรอบและหลักการที่คณะกรรมการกำหนดตามที่จำเป็นและสมควรโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นต่อการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนี้

รายการมีความเหมาะสมผล เป็นไปเพื่อสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจดังกล่าวได้ทันทีและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปัจจุบันบริษัทยังมีบุคลากรด้านสินเชื่อไม่เพียงพอและยังขาดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องใช้บริการจากบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์และความสามารถ ซึ่งศรีสวัสดิ์ 2014 ถือเป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมที่บริษัทเชื่อมั่นว่ามีศักยภาพและมีบริการที่จะตอบสนองโอกาสทางธุรกิจได้ เพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้นและผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการภายนอกที่เป็นอิสระรายอื่น ซึ่งมีขนาดเล็กและศักยภาพที่ต่ำกว่า

อัตราค่าบริการมีความเหมาะสม ซึ่งภายหลังการชำระค่าตอบแทนบริการทุกประเภทให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014 บริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงานและอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าในอดีต

เงื่อนไขของสัญญามีความเป็นธรรม เป็นไปตามปกติของธุรกิจ โดยไม่มีเงื่อนไขที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาบริหารจัดการสินเชื่อกับศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ในวาระนี้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 36.35 ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวัติตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมหลักฐาน ยื่นเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.bfit.co.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)
ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท
โทร 0 2677 4300